



ประกาศคณะทศนมาตรฐานศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่ ๑๗ / ๒๕๖๕

เรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุมัติโครงการวิจัยของทศนมาตรฐานศาสตร์

เพื่อให้การบริหารงานวิจัยของคณะทศนมาตรฐานศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเสมอภาคในการจัดสรรงบประมาณนั้น จึงขอออกแนวปฏิบัติการขออนุมัติโครงการวิจัยของทศนมาตรฐานศาสตร์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการขอรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และขอให้ผู้วิจัยดำเนินการตามแนวปฏิบัติการขออนุมัติโครงการวิจัยของคณะทศนมาตรฐานศาสตร์ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวรุติกา เกษะหมาน)

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะทศนมาตรฐานศาสตร์

การขออนุมัติโครงร่างการวิจัยของทัศนมาตรศาสตร์

ผู้วิจัยเสนอแบบโครงร่างการวิจัย (แบบ วจ.๑) แก่คณะกรรมการส่งเสริมฯ  
(ภายใน ๓๐ เมษายนของทุกปี)

คณะกรรมการส่งเสริมฯ พิจารณาโครงร่างการวิจัย (แบบ วจ.๑) และแจ้งผลการ  
พิจารณาแก่นักวิจัย (ภายใน ๒ สัปดาห์)

นักวิจัยปรับแก้ความถูกต้องของเอกสารตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
ส่งเสริมฯ (ภายใน ๗ วัน)

คณะกรรมการส่งเสริมฯ อนุมัติโครงร่างการวิจัย

คณะกรรมการส่งเสริมฯ เสนอโครงร่างการวิจัย (แบบ วจ.๑) แก่คณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อขออนุมัติงบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณนั้น ๆ

นักวิจัยทำสัญญาโครงการวิจัย  
(ภายใน ๑ ธันวาคมของทุกปี)

นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าทุก ๖ เดือน แก่คณะกรรมการส่งเสริมฯ

เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย นักวิจัยเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แก่คณะกรรมการส่งเสริมฯ

- โครงการ ๑๒ เดือน (ห้ามปิดโครงการก่อน ๖ เดือน)
- โครงการ ๑๘ เดือน (ห้ามปิดโครงการก่อน ๑๒ เดือน)

คณะกรรมการส่งเสริมฯ ดำเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาและ  
ประเมินโครงการวิจัยและผู้ตรวจรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
(ภายใน ๑๕ วัน)

คณะกรรมการส่งเสริมฯ ขออนุมัติรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาและประเมินโครงการวิจัยและผู้ตรวจรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แก่อธิการบดี

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและประเมินโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ภายใน ๒ สัปดาห์)

คณะกรรมการส่งเสริมฯ ทำการส่งข้อเสนอแนะจากทรงคุณวุฒิฯ แก่ผู้วิจัย (ภายใน ๗ วัน)

ผู้วิจัยส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (แก้ไขแล้ว) แก่คณะกรรมการส่งเสริมฯ  
(ภายใน ๒ สัปดาห์)

ผู้ตรวจรายงานการวิจัยตรวจสอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ภายใน ๗ วัน)  
คณะกรรมการส่งเสริมฯ แจ้งผลการตรวจสอบแก่ผู้วิจัย (ภายใน ๒ สัปดาห์)

ผู้วิจัยส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๔ เล่ม  
(คณะกรรมการส่งเสริมฯ ๑ เล่ม, สวพ. ๒ เล่ม, เคสียร์เงิน ๑ เล่ม)